



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2555

เอกชนจี้รัฐแจงคุณภาพข้าวไทยส่งออก

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ต้องการให้กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงไปยังประเทศไนจีเรีย กรณีที่มีกระแสข่าวว่าประเทศไนจีเรียจะลดการนำเข้าข้าวจากไทยและอินเดีย เนื่องจากทั้งสองประเทศมีการส่งออกข้าวเก่า 10 ปี ทำให้ต้องหันไปพึ่งพาการปลูกข้าวภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้า นั่น เชื่อว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องการส่งออกข้าวเก่าไปให้ลูกค้าไนจีเรีย ดังนั้นภาครัฐจึงควรชี้แจงเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของข้าวไทย

ทั้งนี้ ในแต่ละปีประเทศไนจีเรียผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ต้องมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณปีละ 1 ล้านตัน และข้าวส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปประเทศไนจีเรียเพื่อบริโภคจะเป็นข้าวหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่มีทางเป็นไปได้ว่าไทยจะส่งออกข้าวเก่าไปให้ เพราะการส่งออกข้าวหนึ่งต้องใช้ข้าวเปลือกสดมาหนึ่งแล้วตากแห้งก่อนสีแปรสภาพจึงส่งมอบ นอกจากนี้ นโยบายการรับจำนำของรัฐบาลก็ไม่ได้รับจำนำข้าวหนึ่ง จึงเห็นว่าข้าวที่ออกมานั้นน่าจะเป็นข้าวที่ประเทศไนจีเรียอาจต้องการแค่กระตุ้นให้ประชาชนภายในประเทศรับทราบว่าเป็นประเทศไนจีเรียจะพึ่งพาผลผลิตข้าวของตนเองมากขึ้น

สำหรับการส่งออกข้าวหนึ่งไปตลาดไนจีเรียปี 2555 นี้ คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 300,000-400,000 ตันเท่านั้น ที่เหลือเป็นการนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย จากอดีตที่ผ่านมาประเทศไนจีเรียนำเข้าข้าวหนึ่งจากประเทศไทยเกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศอินเดียกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้ง และราคาข้าวไทยแพงกว่าประเทศอินเดีย จึงมีการนำเข้าข้าวจากอินเดียแทน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า สถิติการส่งออกข้าวไทยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 พ.ย 2555 ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ไทยมีการส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่ง (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ปริมาณ 4.4 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 43% แต่หากรวมข้าวหอมมะลิที่คาดว่าไทยส่งออกได้แล้ว 1.3 ล้านตัน ทำให้ไทยส่งออกข้าวได้แล้ว 5.7-5.8 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม จากสถิติโลกในปี 2554 นั้น พบว่าประเทศที่มีการนำเข้าข้าวมากที่สุดในโลก คือ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไนจีเรีย นำเข้าข้าวประมาณ 2.20 ล้านตัน คิดเป็น 6.40% ของการนำเข้าข้าวของโลก รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ 1.50 ล้านตัน, อิหร่านและบังกลาเทศ 1.40 ล้านตัน ทั้งนี้ สาเหตุที่อินโดนีเซียต้องนำเข้าข้าวมากที่สุด หลังจากมีนโยบายเพิ่มผลผลิตในประเทศเพื่อลดการนำเข้าข้าวและเหลือเพื่อส่งออก ในปีนี้เนื่องจากอินโดนีเซียประสบภัยแล้งและน้ำท่วมทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและสต็อกลดลง จึงต้องนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อกในประเทศ

ที่มา ไทยโพสต์

แนะเจรจาผู้นำเงินลดกีดกันการค้า ขยายข้าวจีทูจี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การที่ผู้นำเงินจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ นายกรัฐมนตรีจะต้องใช้เวทีการเยือนของผู้นำเงินเจรจาหารือเพื่อให้เงินลดมาตรการกีดกันทางการค้าและอำนวยความสะดวกให้ประเทศไทยมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาแม้ไทยและจีนจะเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันและมีมูลค่าการส่งออกสูงก็ตาม แต่จีนมีมาตรการกีดกันทางการค้ากับไทยค่อนข้างมาก ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจะต้องใช้โอกาสนี้ เพื่อให้ผู้นำเงินผ่อนคลายนโยบายการค้าและการลงทุนให้แก่ไทย รวมทั้งเปิด

โอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนจีนมากขึ้น และการที่ผู้นำจีนจะเดินทางมาไทยครั้งนี้จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยและต่างชาติ

สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการส่งออกข้าวเป็นห่วง คือ ปริมาณการส่งออกข้าวไปจีนช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2554 ไทยส่งออกข้าวไปจีนมากกว่า 216,000 ตัน เติบโตกว่าร้อยละ 1.4 แต่ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม 2555 ปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปจีนลดลง โดยมีปริมาณ 91,460 ตัน ลดลงร้อยละ 57.8 ถือว่าปริมาณลดลงค่อนข้างมาก ดังนั้น รัฐบาลไทยควรอาศัยเวทีการเยือนผู้นำจีนครั้งนี้เจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจี้ทูจี ให้กับจีน เพราะจีนยังมีความต้องการอีกมาก ซึ่งที่ผ่านมามีความต้องการลดลง เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และกัมพูชา โดยเฉลี่ยต่างกัน 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หากราคาข้าวไทยยังสูงหลายประเทศรวมถึงจีนที่มีความต้องการข้าวไทยก็จะหันไปซื้อประเทศคู่แข่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากรัฐบาลไทยคุยกับจีน เพื่อให้สั่งซื้อข้าวไทยเก็บไว้สำรองสต็อกน่าจะทำให้ข้าวไทยไปตลาดจีนดีขึ้น นอกจากนี้หวังว่ารัฐบาลไทยน่าจะมีโอกาสขยายการลงทุนค้าต่าง ๆ กับประเทศจีนได้ เพราะจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่มีมานานน่าจะทำให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในจีนเป็นไปได้สูง

นายชูเกียรติ ประเมินทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2556 แม้ปีนี้จะต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยอยู่ที่กว่า 7 ล้านตันซึ่งตามเป้าหมายตั้งไว้อย่างต่ำ 8-8.5 ล้านตัน แต่ด้วยเหตุผลที่รัฐบาลใช้นโยบายรับจำนำข้าวเปลือก 15,000-20,000 บาทต่อตัน ทำให้ราคาข้าวไทยเฉลี่ยในตลาดต่างประเทศราคาสูง จนทำให้ประเทศคู่แข่งหลายประเทศหันไปซื้อข้าวจากประเทศเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และอีกหลายประเทศแทน เพราะเฉลี่ยราคาข้าวไทยกับประเทศเพื่อนบ้านห่างกันถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หากเป็นอย่างนี้ต่อไปแม้รัฐบาลจะไม่วิตกเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกข้าว แต่หากกำหนดราคาสูงเช่นนี้ ประกอบกับหลายประเทศรู้ข้อมูลว่าประเทศไทยมีสต็อกข้าวอยู่ในโกดังมาก หากรัฐบาลยังยืนยันที่จะขายข้าวอัตราราคาสูง เชื่อว่าหลายประเทศจะไม่ซื้อข้าวไทยแน่นอนซึ่งจะเป็นปัญหาต่อปริมาณในอนาคต

นายเกษม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ผู้ส่งออกข้าวไทยไม่ขัดข้องในการกำหนดราคารับจำนำไว้ในอัตราราคาสูง แต่ต้องการให้รัฐบาลทบทวน หากต้องการให้ราคาข้าวที่เกษตรกรจำนำได้ราคาดี น่าจะใช้วิธีการปรับลดราคาเฉลี่ยในการรับจำนำ โดยข้าวขาวน่าจะอยู่ที่ 11,000-12,000 บาทต่อตัน และที่เหลืออีก 3,000 บาทให้ลักษณะช่วยเหลืออุปกรณ์การเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ เพื่อไม่ทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกสูงเหมือนในปัจจุบัน หากทำได้จะทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งปี 2556 คาดว่าการส่งออกข้าว น่าจะอยู่ที่ 8-8.5 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

พาณิชย์ไฟเขียวระบายข้าว 7 แสนตัน เรียกประมูลสัปดาห์หน้า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าวว่า ได้เห็นชอบระบายข้าวหอมมะลิตันฤดู จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูกาล 2555/56 ปริมาณ 6-7 แสนตัน ในช่วง 3 เดือน (ธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) ให้ผู้ส่งออกและโรงสีที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ตามที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ระบายเพื่อการส่งออกเท่านั้น ส่วนข้าวค้างระบายเดิมอีก 5 แสนตัน ให้กรมการค้าต่างประเทศไปจัดทำแผนการระบายใหม่ และเสนอมาในสัปดาห์หน้า รวมถึงเห็นชอบให้ระบายข้าวเปลือกเก่าตั้งแต่ปี 2548-50 ที่เหลือประมาณ 2.8 หมื่นตัน

นายบุญทรงกล่าวว่า การระบายข้าวหน้าโรงสี จะมีข้อดีช่วยให้รัฐบาลลดภาระค่าจัดเก็บรักษาข้าวตันละ 948.50 บาทต่อเดือน หากระบายได้หมดตามเป้าหมาย จะทำให้รัฐประหยัดเงิน 569-570 ล้านบาท และเป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวคุณภาพดี เพราะตลาดระดับบนต้องการข้าวหอมมะลิใหม่ ส่วนราคาระบายจะไม่ต่ำกว่าราคาตลาดเกณฑ์

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า ในสัปดาห์หน้า กรมจะประกาศให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวเข้ามายื่นเสนอราคาและปริมาณซื้อ โดยผู้ส่งออกจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิกับกรมการค้าต่างประเทศ มีคำสั่งซื้อ อาจจะมีการกำหนดประมาณขั้นต่ำในการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่า 5000 ตัน และต้องเจรจากับโรงสีพันธมิตรพร้อมจะส่งมอบข้าวให้กัน และนำไปปรับปรุงตามกระบวนการ เพื่อส่งออกต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านโกดังกลาง โดยเริ่มรับคำสั่งซื้อตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ขณะนี้รัฐบาลมีการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลินิสต์ตอกแล้วราว 2 แสนตัน ซึ่งการระบายช่วงนี้จะไม่กระทบต่อราคาส่งออกข้าวหอมมะลิในตลาดโลก เพราะเป็นช่วงปกติที่มีการซื้อขายอยู่แล้ว 70-80%

ที่มา มติชน

เร่งทำแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เล็งเจาะตลาดอเมริกาใต้ แอฟริกา

นายอัครพงศ์ ทิพย์วาระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในปี 2556 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 นี้ เบื้องต้นจะเน้นเจาะตลาดใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดข้าวไทย เช่น ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ ที่ประกอบไปด้วยบราซิล, อาร์เจนตินา, อุรุกวัย และประเทศในกลุ่มแอฟริกา โดยเฉพาะไนจีเรีย ซึ่งเป็นตลาดข้าวหนึ่งที่สำคัญของไทย

“ในปัจจุบันพบว่าประเทศเหล่านี้เริ่มมีฐานะดีขึ้น และนิยมบริโภคข้าวที่มีคุณภาพสูง การจะเข้าไปทำตลาดคงจะต้องเน้นที่ข้าวหอมมะลิ และข้าวหนึ่ง 100% โดยหวังส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น 10% ขณะเดียวกันในตลาดเดิมยังคงให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นยุโรป สหรัฐอเมริกา และในเอเชีย” นายอัครพงศ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามภายในปลายเดือนพฤศจิกายน 2555 นี้ กรมการค้าต่างประเทศจะนำคณะไปประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยที่ฮ่องกง ซึ่งขณะนี้ปริมาณส่งออกข้าวไทยไปตลาดฮ่องกงลดลง แต่ในด้านราคาถือว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 ที่กัมพูชา ระหว่างวันที่16-20 พฤศจิกายน 2555 ไทยจะหารือในการจัดทำตลาดข้าวอาเซียนร่วมกัน 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และไทย เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านข้าวระหว่างกัน โดยประเด็นหลักที่ไทยจะนำเสนอมี 2 เรื่อง คือ ด้านการตลาด และการกำหนดมาตรฐานข้าวร่วมกัน ทั้งนี้ในด้านตลาดจะเสนอในเรื่องการแบ่งโซนตลาดตามชนิดของข้าว ซึ่งชนิดข้าวของแต่ละประเทศก็จะมีตลาดที่ต่างกันออกไป

ส่วนมาตรฐานข้าว จะเป็นการยกระดับมาตรฐานข้าวอาเซียน หลายประเทศเริ่มทำมาตรฐานข้าวแล้ว ขณะที่มาตรฐานข้าวไทยถือว่าเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะนำเสนอแนวคิดทั้ง 2 เรื่องนี้ ซึ่งคงต้องดูว่าทั้ง 5 ประเทศจะมีความร่วมมือกันอย่างไร แต่จะยังไม่มีการพูดถึงเรื่องการกำหนดราคาข้าวร่วมกันแต่อย่างใด

ที่มาหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฮั่วคำข้าว 5 ประเทศยึดถักปีหน้า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีข้าว 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม ในระหว่างการประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาว่า ไทยเสนอที่ประชุมพิจารณาความร่วมมือด้านตลาดข้าวอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตการค้า การตลาด สหพันธ์โรงสีและการค้าขายแดน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ากลุ่มประเทศที่เข้าร่วมหารือครั้งนี้ อยู่ในความร่วมมือข้าวในยุคทศวรรษความร่วมมือทางเศรษฐกิจอ่าวอ่าวดี เจ้าพระยาและแม่น้ำโขง (ACMECS) อยู่แล้ว จึงควรใช้ข้อตกลงนี้ดำเนินการต่อ ทำให้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่และให้นำเสนอของไทยเข้าไปดำเนินการในข้อตกลง ACMECS แทนการตั้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ้นมาทำงาน

นายบุญทรงกล่าวว่า การผลักดันความร่วมมือดังกล่าวใน กรอบ ACMECS เป็นความก้าว หน้าจากการ ประชุมเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาที่ประเทศพม่า เพราะที่ผ่าน มาไม่มีความเคลื่อนไหวทำให้ทุกประเทศเห็นว่าควรเดินหน้า เรื่องนี้ให้เร็วขึ้น โดยแต่ละประเทศจะไปหารือกับกระทรวงการค้าและกระทรวงเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการ ต่อจากการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ และจะมีการหารือต่อการประชุม ACMECS ครั้งต่อไปที่ลาวในเดือน มี.ค. 56

นอกจากนี้ ไทยเสนอให้ภาคการผลิตมีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต โดยถ้ามีความร่วมมือ ด้านข้าวจะทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น จากเดิมที่ราคาข้าวแต่ละประเทศแตกต่างกันมาก แต่ความร่วมมือจะ ทำให้ศักยภาพการผลิตดีขึ้น ซึ่งการนำความร่วมมือเรื่องข้าวที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเข้ามาอยู่ในกรอบ ACMECS จะเป็นกลไกระดับภูมิภาคและมีประ สิทธิภาพในการทำงาน เพราะมี กลไกการทำงานอยู่แล้ว และจะทำให้ คณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ได้พบกันมากขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้ยังไม่มีมีการประกาศความร่วมมือใดขึ้นมา แต่ถือว่า มีความก้าวหน้า 1 ระดับ เพราะทุกประเทศจะกลับไปทำงานต่อ

ทางด้านนายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการติดตาม กำกับดูแลการรับจำนำข้าว ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้เพิ่มมาตรการขั้นตอน และกระ บวนการตรวจสอบดูแล โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอย่างเข้มงวด โดยการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ซึ่งมีตำรวจภูธรจังหวัด เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการที่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการรับจำนำข้าว ด้านการตรวจวัดความชื้น การชั่งน้ำหนัก รวมไปถึง การหักสิ่งเจือปน เข้า ไปตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตในขั้นตอนการรับจำนำข้าว หรือเกิดการเอารัดเอาเปรียบ เกษตรกร

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พาณิชย์ยื่นยันโครงการรับจำนำข้าวไม่ขัดหลักการ WTO

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวประจำกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ที่ได้ กำหนดข้อผูกพันให้เปิดเสรีสินค้าเกษตรและอนุญาตให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ สามารถให้ความช่วยเหลือสำหรับ สินค้าเกษตรภายในประเทศของตนได้

ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ WTO ไม่ได้ห้ามประเทศสมาชิกต่าง ๆ ให้การอุดหนุนต่อสินค้าเกษตรภายในประเทศ เนื่องจากเห็นว่าภาคเกษตรของทุกประเทศเป็นภาคที่อ่อนแอ จึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่ อย่งไรก็ตาม WTO ได้กำหนดกฎเกณฑ์กำกับดูแลการให้การอุดหนุนสินค้าเกษตรเพื่อให้การค้าสินค้าเกษตรโลกมี ความยุติธรรมต่อประเทศผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ซื้อ ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือหรือการอุดหนุนจึงเป็นเครื่องมือ หนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเข้าไปช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายในประเทศ แม้แต่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ฯลฯ ได้ให้การอุดหนุนสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วยเงินจำนวนมหาศาล

"โครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่พิจารณาถึงความสอดคล้องในหลายมิติ ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนา ควบคู่กันไป ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้เกษตรกรชาวนาไทยมีรายได้ที่เหมาะสม มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการสนับสนุนให้มีการรักษาอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารของ โลกในระยะยาว ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดการบิดเบือนด้านการส่งออกข้าวในตลาดโลกและไม่ได้ขัดกับหลักการของ WTO เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาต่อประเทศผู้ส่งออก ข้าวรายอื่นแต่อย่างใด การจำหน่ายข้าวในสต็อกของรัฐบาลเป็นไปตามกลไกตลาด เราขายในราคาที่สูง ไม่ได้ขายใน ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ดังจะเห็นได้ว่าราคาข้าวส่งออกของไทยในปัจจุบันสูงกว่าราคาข้าวของเวียดนามและอินเดีย ถึงกว่า 100 เหรียญสหรัฐ ต่อดัน" นายทิมมพร กล่าว

ขณะเดียวกันหากเทียบกับราคาข้าวไทยกับข้าวสหรัฐฯ ในระดับเดียวกัน จะพบว่า ในอดีตมีราคาต่างกันมาก แต่ปัจจุบันมีระดับราคาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น ดังนั้น ประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญทั้งสหรัฐฯ เวียดนาม และอินเดีย จึงไม่ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดข้าวโลก แต่ในทางกลับกันสามารถขายข้าวได้มากขึ้นอีกด้วย

พร้อม ระบุว่ายืนยันว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นการช่วยยกระดับราคาข้าวให้แก่เกษตรกรและยกระดับราคาข้าวไทยโดยรวม ซึ่งส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การที่ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น เกษตรกรชาวนาของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวของประเทศนั้น ๆ ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายทศ.ชานาวอนรัฐรอบคอบตั้งเขตพิเศษค้าข้าวอาเซียน หวั่นซ้ารอยรับจำนำข้าว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบการจัดตั้งกลไกความร่วมมือตลาดข้าวอาเซียน (ในส่วนของประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออกสำคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย) และการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน (Rice Trade Zone : RTZ) โดยกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า มีความสำคัญและมีความจำเป็นในการผลักดันการสร้างความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าข้าวของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนให้ได้รับการพัฒนาและเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดโลก เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในภูมิภาคอย่างยั่งยืน และป้องกันการลักลอบนำเข้าข้าวจากประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

"การตั้ง(เขตพิเศษ) ตรงนี้ต้องรอบคอบ ผมกลัวว่าตั้งแล้วภาคเกษตรจะได้อะไร เพราะทุกวันนี้ภาคเกษตรไทยเสียเปรียบอยู่แล้ว เราเป็นผู้ผลิตได้มากแต่ตลาดไม่มีที่ไป เช่น นโยบายของรัฐบาลจุดยืนคือประชานิยม ไม่ได้มองถึงความมั่นคง สร้างคุณภาพชีวิต หรือความยั่งยืนให้ภาคเกษตรเลย รัฐบาลเน้นการหาเสียงมากเกินไป ทุกวันนี้ข้าวไทยขายไม่ได้ เพราะราคาข้าวไทยสูงจนเพดาน แต่ประเทศอื่นขายได้ทั้งที่ตั้งราคาไม่สูงมาก ขายข้าวได้ แถมยังได้ประชานิยมจากภาคเกษตรกรอีกด้วย" นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"

ดังนั้น ขอให้รัฐบาลพิจารณาแนวนโยบายนี้อย่างรอบคอบ จะเป็นการดีถ้ามีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการข้าวไทยด้วยเพื่อให้มองเห็นประโยชน์ว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากการจัดตั้งเขตพิเศษการค้าข้าวอาเซียน

"นโยบายดีแต่กลัวเกิดพฤติกรรมเหมือนโครงการรับจำนำ นโยบายดีมาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อตั้งราคาข้าวให้สูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ทุกอย่างเป็นนโยบายที่ดีมาก แต่เมื่อดูพฤติกรรมคนและปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาทั้งเรื่องใบประทวน โกดังกลางไม่มีใส่ มีการลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์รับจำนำ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของพวกเขา"นายประสิทธิ์ กล่าว

สำหรับกรณีชาวนาแห่ขายใบประทวน นายประสิทธิ์ ยอมรับว่ามีจริง ๆ และเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายรับจำนำข้าว เพราะชาวนาเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย การศึกษาน้อย และมักตกเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาผลประโยชน์ ลงทะเบียนไว้ 20 ตัน แต่ข้าวของตัวเองจริง ๆ มี 10 ตัน ที่เหลืออีก 10 ตันก็มีสิทธิ์ขายให้คนออกไปประทวนหรือขายให้พ่อค้าหรือนายทุน

ทั้งนี้ เสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องตลาด เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ค่าปุ๋ย ค่าเช่าที่นา เพราะปัจจุบันต้นทุนการผลิตของชาวนาไทยอยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000 บาท/ไร่ โดยเฉพาะแคว้นรัฐบาลประกาศนโยบายรับจำนำข้าวที่ราคา 15,000 บาท/ตัน นโยบายขึ้นค่าจ้างเป็น 300 บาท ตอนนี้สินค้าทุกอย่างราคาขยับขึ้นไปรอแล้ว

"นี่ขนาดแค่รัฐบาลประกาศราคาปรับจํานำที่ 15,000 บาท ประกาศจะขึ้นค่าจําง 300 บาท แต่ทุกอย่างราคาขยับขึ้นไปรอแล้ว ค่าเช่านาเดิม 500 บาท/ไร่ ตอนนี้เป็น 1,000 บาท/ไร่ ถ้าจะช่วยต้องช่วยให้เกษตรกรยื่นได้ด้วยขาของตัวเองมากกว่าเอาเงินมากองให้อย่างเดียว ช่วยให้เกษตรกร ชวนาพัฒนาตัวเองมากกว่าที่จะรอการช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว"

นายกสมาคมชานาข้าวไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ว่า ส่วนใหญ่จะกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวในภาคอีสาน ซึ่งคาดว่า ผลผลิตข้าวจะหายไปประมาณ 10% ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศที่มีประมาณ 32 ล้านตัน
[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-15 พ.ย. 2555 มีจำนวน 242,340 ตัน มูลค่า 113.458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 พ.ย. 2555 มีจำนวนรวม 6.726 ล้านตัน มูลค่า 2.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 2.7% ขณะที่มูลค่าลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.55 ล้านตัน มูลค่า 3.186 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 7.65 ล้านตัน โดยคาดว่าใน 2 เดือนสุดท้ายจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1 ล้านตัน โดยในเดือน พ.ย. นี้คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 646,000 ตัน และคาดว่าในปีนี้จะส่งออกได้ประมาณ 7.5-7.7 ล้านตัน โดยในปีนี้ลูกค้ารายใหญ่ของเวียดนามคือประเทศจีนซึ่งประมาณการว่าจนถึงขณะนี้มีการนำเข้าข้าวจากเวียดนามไปแล้วประมาณ 1.7 ล้านตัน ขณะที่ฮ่องกงก็มีการนำเข้ามากถึง 190,000 ตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

กัมพูชา

สหพันธ์ผู้ผลิตและส่งออกข้าวแห่งกัมพูชา (Alliance of Rice Producers & Exporters of Cambodia; ARPEC) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 10 เดือนแรกของปีมีจำนวน 133,489 ตัน โดยเป็นการส่งผ่านทางท่าเรือ The Sihanoukville Port จำนวน 118,365 ตัน และผ่านทางท่าเรือ Phnom Penh Autonomous Port จำนวน 15,124 ตัน ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานับเป็นเดือนที่ดีที่สุดของการส่งออกข้าวในปี โดยมีการส่งออกได้ถึง 18,446 ตัน

สำหรับตลาดนำเข้าข้าวของกัมพูชานั้น ตลาดหลักคือภูมิภาคยุโรป โดยประเทศฝรั่งเศสมีสัดส่วนการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาถึง 26% ตามด้วยโปแลนด์ 19% สหราชอาณาจักร โรมานี และรัสเซีย ประเทศละ 4% สำหรับตลาดในแถบอาเซียนนั้น มาเลเซียนำเข้ามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 11%

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินโดนีเซีย

มีรายงานว่า องค์การสำรองอาหารของอินโดนีเซีย หรือ Bulog ได้ทำสัญญาซื้อข้าวขาว 15% จำนวน 120,000 ตันจากบริษัทส่งออกข้าวของอินเดียน 2 ราย โดยคาดว่ารายแรกจะจัดหาข้าวให้อินโดนีเซียจำนวน 90,000 ตัน และรายที่สองจะจัดหาให้ 30,000 ตัน ในราคา 438 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน CFR โดยกำหนดส่งมอบภายในสิ้นปีนี้

ก่อนหน้านี้อินโดนีเซียได้ทำสัญญาซื้อข้าวจำนวนรวม 600,000 ตัน จากบริษัท Vinafood 2 ของเวียดนาม โดยคาดว่าในขณะนี้มีการรับมอบแล้วประมาณ 120,000 ตัน

[ที่มา Riceonline.com](#)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติเกษตรฟิลิปปินส์ (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า ปริมาณการผลิตข้าวคาดว่าจะขยายตัว 7.7% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 17.98 ล้านตัน การคาดการณ์ปริมาณการผลิตดังกล่าวสูงกว่าเป้าหมายการผลิตที่ 17.84 ล้านตัน ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงเกษตรอยู่เกือบ 100,000 ตัน

สำนักงานสถิติเปิดเผยในรายงานว่า แม้พายุได้พัดผ่านฟิลิปปินส์เมื่อหลายเดือนก่อน แต่ปริมาณการผลิตข้าวในเดือนก.ค.-ธ.ค. จะขยายตัว 10.7% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 10.08 ล้านตัน ขณะที่การผลิตข้าวเปลือกในเดือนม.ค.-มิ.ย.ขยายตัว 4.2% สู่ระดับ 7.89 ล้านตัน

รัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่าตัวเลขคาดการณ์ที่สูงขึ้นเป็นผลจากผลผลิตข้าวเปลือกต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น และที่ 613 ก.ก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้น 4.2% จากตัวเลขเฉลี่ย 589 ก.ก.ต่อไร่ในปี 2554

กระแสคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตข้าวของฟิลิปปินส์จะทะลุเป้าหมายปีนี้ ทำให้รัฐบาลเกิดความหวังว่าฟิลิปปินส์จะบรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคเองภายในปี 2557

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

มีรายงานข่าวว่า บริษัท Amira Nature Foods ซึ่งเป็นบริษัทส่งออกข้าวบาสมาดิชั่นนำของโลก ได้รับคำสั่งซื้อข้าวขาวจากอินโดนีเซียจำนวน 90,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 39.4 ล้านตัน

ทางการรายงานว่า นับจนถึงวันที่ 19 พ.ย. รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในโครงการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในปีงบประมาณ 2012/13 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นมา โดยจัดหาได้แล้วประมาณ 11.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.1 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้อาจล่าช้ากว่าปกติเพราะในช่วงฤดูเพาะปลูกเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและมาช้ากว่ากำหนด จึงทำให้การเพาะปลูกล่าช้าออกไปด้วย

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 พ.ย. รัฐบาลมีสต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) รวม 69.6 ล้านตัน ขณะที่ความสามารถในการเก็บสต็อกของอินเดียมีจำนวน 71.4 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงการเก็บไว้ในพื้นที่ที่มี วัสดุคลุม และการเก็บไว้ในโกดังของรัฐบาลด้วย

ที่มา Riceonline.com

เกาหลีใต้

สำนักงานสถิติเกาหลี (Statistics Korea) รายงานว่า ผลผลิตข้าวโดยรวมของเกาหลีใต้คาดว่าจะมากกว่า 4 ล้านตันเพียงเล็กน้อย ลดลง 5.2% จากเดิม 4.22 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว ตัวเลขดังกล่าวนับเป็นปริมาณผลผลิตข้าวรายปีที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2523 จากการที่อุณหภูมิลดลงในช่วงฤดูร้อนทำให้ผลผลิตข้าวลดลงมาที่ 3.55 ล้านตัน รายงานคาดว่าในปีนี้อาจมีแนวโน้มลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวลดลง 0.5% และอัตราเฉลี่ยในการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 62.5 ไร่ยังลดลง 4.6% จากปีก่อน คาดว่าผลผลิตข้าวส่วนใหญ่ที่ลดลงเนื่องจากได้ฝน 3 ลูกเข้าเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนสิงหาคมและต้นเดือนกันยายนซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่ข้าวจะได้เจริญเติบโตเต็มที่

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตร (the Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries) ระบุว่าไม่กังวลที่ผลผลิตข้าวจะลดลง เพราะในปัจจุบันอัตราการบริโภคข้าวของประชาชนเกาหลีใต้มีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าจะต่ำกว่าปีละ 70 กก.ต่อคน ซึ่งคาดว่าในแต่ละปีจะมีความต้องการบริโภคข้าวเพียงประมาณ 4 ล้านตันเท่านั้น

นอกจากนี้ ในแต่ละปีเกาหลีใต้มีภาระผูกพันกับ WTO ที่จะต้องนำเข้าข้าวจำนวน 350,000 ตัน โดยผ่านการประมูลซื้อจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อประเมินจากตัวเลขผลผลิตและการนำเข้าแล้ว คาดว่ายังมีผลผลิตส่วนเกิน

อีกประมาณ 200,000 ตัน และหากเกิดภาวะจำเป็นจริงๆ ก็ยังมีสต็อกสำรองฉุกเฉินอีกประมาณ 614,000 ตัน ที่พร้อมจะระบายออกสู่ตลาดด้วย

ที่มา Riceonline.com

ไนจีเรีย

Dr. Akinwumi Adesina รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Minister of Agriculture and Rural Development) ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยและอินเดียได้มีการส่งออกข้าวเก่าที่มีการเก็บไว้ประมาณ 10-15 ปี จากสต็อกสำรอง (strategic reserves) มายังประเทศไนจีเรีย พร้อมทั้งได้เรียกร้องให้ลดการนำเข้าข้าว และหันมาพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศแทน

ทั้งนี้ เขาให้เหตุผลว่า ในช่วงที่ผ่านมาข้าวที่นำเข้าจาก 2 ประเทศมีราคาต่ำ และคุณภาพแย่ ซึ่งเป็นเพราะข้าวที่นำเข้ามาเป็นข้าวเก่าที่เก็บไว้ประมาณ 10-15 ปีนั่นเอง

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ยังได้ประเมินว่า ปริมาณการบริโภคข้าวของชาวไนจีเรียจะเพิ่มขึ้นเป็น 36 ล้านตันต่อปีภายในปี 2050 ซึ่งอาจสร้างภาระให้ต้องจ่ายเงินถึง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรที่จะมีมาตรการที่เข้มงวดในการนำเข้าข้าวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคต

ทั้งนี้ ประเทศไนจีเรียสามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 2.7 ล้านตัน และมีการบริโภคปีละประมาณ 5 ล้านตัน โดยในปีนี้ USDA คาดว่า ไนจีเรียจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 33% จากปี 2011 ที่มีการนำเข้า 2.4 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

